

หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ย. 2551

หลักเกณฑ์การพิจารณาย้าย

1.กรณีการย้ายปกติ ให้ดูจากองค์ประกอบ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน เหตุผลการขอย้าย และให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนดองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมได้

2.กรณีการย้ายกรณีพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากำหนดแนวทางโดยให้คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ

3.กรณีย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ถ้าย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษาให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ส่วนการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้พิจารณาย้ายข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นพิเศษ

*ทั้งนี้ ในการย้ายนั้น

ทางหน่วยงานที่จะรับย้ายต้องมีอัตราว่างไม่เกินเกณฑ์อัตราว่างหรือกรอบอัตราว่างที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่วนการขอย้ายให้ใช้พิจารณาโดยตลอดปีงบประมาณ หากสิ้นปีงบประมาณนั้นการร้องได้ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวต้องยกเลิก และให้ยื่นคำร้องใหม่ในปีงบประมาณต่อไป*

โดยการย้ายกรณีปกติ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคมของแต่ละปี การย้ายกรณีพิเศษ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้ายกรณีพิเศษ สำหรับการย้ายติดตามคู่สมรสต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ส่วนการย้ายไปส่วนราชการอื่น สามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอความเห็นและส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในกรณีการย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษาไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดส่งคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่รับย้าย เพื่อให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการย้ายไป สำหรับการย้ายข้าราชการที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษไปยังต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษารับย้ายเสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติ หากมีการย้ายกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังกล่าว ให้เสนอคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณา